
สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๓) ประจำปีพุทธศักราช 2566 

วันพุธที ่19 เมษายน 2566 
ณ  ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง 
  
 

เริ่มประชุมเวลา 10.15  น. 
 

  เมื่อสมาชิกสภาฯ มาครบองค์ประชุม นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่หนึ่ง และนายอำนาจ ปานเผือก   
รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์ 
  ประธานสภากรุงเทพมหานครได้กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
  1. เรื่องท่ีประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุม 
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีหนังสือที่ กท 7107/227 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 
เรื่อง ขอความเห็นชอบกรณี การถอนสภาพลำรางสาธารณประโยชน์บริเวณโฉนดที่ดินเลขท่ี 4159 และโฉนด
ที่ดินเลขที่ 4192 ตำบลมักกะสัน อำเภอราชเทวี กรุงเทพมหานคร เสนอที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เนื่องจากข้อบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร กำหนดให้ประธานสภาฯ  
บรรจุระเบียบวาระภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น ซ่ึงเรื่องทีผู่้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเสนอ
มานั้น กระผมได้พิจารณาและมอบหมายให้คณะกรรมการการระบายน้ำพิจารณาเบื้องต้นก่อนเสนอที่ประชุม
สภาฯ พิจารณาต่อไป 
       - ที่ประชุมรับทราบ 
    2. ญัตติด้วยวาจาของนายสทุธชิยั วรีกุลสนุทร เร่ือง ขอให้กรุงเทพมหานครยกเลิกการต้ัง 
สภาคนเมืองประจำเขต 
       - ทีป่ระชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 3. ญัตติของนางกนกนุช กลิ่นสังข์ เรื่อง ขอให้สภากรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการวิสามัญ
ศึกษาเพ่ือแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชน
ทั่วไปใช้สอยร่วมกัน พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   - ที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลา 
ในการศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
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  4. ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาก่อสร้างรถไฟฟ้า
และให้บริการเรือไฟฟ้า (Taxi Boat) เชื่อมโยงการเดินทางที่ต่อเนื่องทั้งระบบเพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร และ
ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครส่งเสริมการเดินทางทางน้ำเพ่ือเป็นทางเลือก 
ในการเดินทางให้ประชาชนและช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนน   
     - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รวมพิจารณา และมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณา
ดำเนินการต่อไป 
  5. ญัตติของนางสาวภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณาปรับปรุง
และพัฒนาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครให้สามารถรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย 
     - ที่ประชุมมมีตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
 6. ญัตติของนายวิรัช คงคาเขตร เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งรัดดำเนินการแก้ไขกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสำหรับยาสูบ และค่าธรรมเนียมจากผู้พัก
ในโรงแรม   
   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอนญัตติตามท่ีเจ้าของญัตติเสนอ 
  7. ญัตติของนายจิรเสกข์ วัฒนมงคล เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครพิจารณากำหนดแนวทาง 
การเบิกจ่ายเงินค่าสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน   
     - ที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพจิารณาดำเนินการต่อไป 
  8. ญัตติของนายพุทธิพัชร์ ธันยาธรรมนนท์ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนจากการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานบนถนนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
      - ที่ประชุมมีมตเิหน็ชอบเพ่ือมอบให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการต่อไป 
  9. ญัตติของนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครยกระดับการให้บริการของ
สำนักอนามัยในการดูแลรักษาและช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทารุณกรรมหรือจากสาเหตุอื่น 
      - ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งต่อไปตามที่
เจ้าของญัตติเสนอ 
   
 

เลิกประชุมเวลา 15.40 น. 
 

กลุ่มงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
    ผู้จัดทำ  


